



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) โทร ๐-๕๓๗๑-๑๔๐๒ ต่อ ๒๐๒
ที่ ทส ๐๙๒๕.๖/ ๑๗๖๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ขอส่งสำเนาประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งสัตว์บาล มาเพื่อทราบ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงใหม่) เพื่อทราบและดำเนินการแจ้งประกาศในเว็บไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) www.dnp15.com ต่อไป

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕

สำเนา

ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งสัตว์บาล

ตามประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สัตว์บาล เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งได้ประกาศประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งสัตว์บาล จำนวน ๑ อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวัน เวลาราชการ ณ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) นั้น

บัดนี้ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินฯ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งสัตว์บาล จำนวน ๑๑ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งสัตว์บาล ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งสัตว์บาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ๑

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน	เวลา	สถานที่
วันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕	เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

(ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่) www.dnp15.com

/(ง) ระเบียบ...

(ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. ลำดับของผู้เข้ารับการประเมินสอบสัมภาษณ์ จะเป็นไปตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๓. ผู้เข้ารับการประเมินรอสัมภาษณ์ ต้องมาตรวจสอบเอกสารและรายงานตัว ก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบจะเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์รับการประเมินแต่ละลำดับเตรียมความพร้อมเพื่อรอการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ หากผู้เข้ารับการประเมินไม่เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ภายใน ๕ นาที เจ้าหน้าที่จะเรียกลำดับถัดไปเข้าสัมภาษณ์ก่อน และท่านจะถูกจัดให้อยู่ในลำดับสุดท้ายของการสัมภาษณ์

๔. ผู้เข้ารับการประเมินจะเข้ารับการสัมภาษณ์ คนละ ๕-๑๐ นาที ดังนั้น ควรตอบคำถามของคณะกรรมการให้ชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด หากตรวจสอบพบว่าให้บุคคลอื่นสอบสัมภาษณ์แทนตนเอง จะถูกตัดสิทธิการสอบทันที

๕. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้อย่างเคร่งครัด

๖. เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ห้ามติดต่อกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายอื่นที่อยู่ระหว่างการประเมิน

๗. ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาสั่งให้ยุติการสอบ หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ และหากทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสอบฯ และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ การวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) ปรีชา ทองคำเอี่ยม

(นายปรีชา ทองคำเอี่ยม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งสัตว์บาล โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงใหม่)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวอภิญา คำภูแก้ว	
๐๒	นางสาวณัฐวี เรือนคำ	
๐๓	นายวัฒน์พงษ์ รุจิธรรมรัตน์	
๐๔	นายเจษฎา อารีย์	
๐๕	นางสาวเปรมฤดี อานคำเพชร	
๐๖	นายสรารุช แสงกฤษสุวรรณ	
๐๗	นายประกาศิต ดีสถิตย์	
๐๘	นายสวัสดิ์ มณีรัตน์ชัยยง	
๐๙	นางสาวกนกวรรณ เลไธสง	
๑๐	นางสาวอุษา สังกรณ์	
๑๑	นางสาวกัญญาภัค ชุมทรัพย์	

